

10 năm qua (2009 - 2019), cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trên địa bàn huyện được triển khai toàn diện, bằng nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Ban CHQS huyện đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng - an ninh cho toàn dân. Nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn. Từ năm 2009 đến nay, Ban CHQS huyện phối hợp tổ chức 385 lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho các đối tượng 2, 3, 4 với 12.804 lượt người và 80.353 học sinh của huyện được học môn giáo dục quốc phòng. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 60 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo; bồi dưỡng thành viên về Đảng cho hơn 4.100 thành viên trước khi nhập ngũ theo đúng quy định và chỉ tiêu đề ra. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh, nhận thức của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân trong huyện về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực.

Thường tá Nguyễn Tiến Quang, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ cho biết: Cùng với xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập

Thế vững quốc phòng ở Quỳnh Phụ



Lực lượng dân quân huyện Quỳnh Phụ diễn tập đánh địch đổ bộ đường không.

trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, lồng ghép thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn trong Đảng, quân đội và địa phương... Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện, nhất là trong phòng, chống "Diễn biến hòa bình",

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Vận dụng tốt phương châm "Ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội để giữ vững ổn định chính trị", thời gian qua, huyện đã bổ sung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 và quy hoạch xây dựng thể trận quân sự trong khu vực phòng thủ như: Quy hoạch hệ thống giao thông giai đoạn 2014 - 2020; đầu tư nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới, kiên cố hóa kênh mương nội đồng; định hướng phát triển bưu chính viễn thông theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân đồng thời phục vụ đặc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Nhờ tập trung mọi nguồn lực, kinh tế của huyện liên tục phát triển, an sinh xã hội bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên. Đến năm 2019, toàn huyện có 36/36 xã về đích nông thôn mới và huyện được công nhận là huyện nông thôn mới. Đó là điều kiện thuận lợi để tạo ra tiềm lực, sức mạnh quốc phòng cho khu vực phòng thủ huyện. Ngoài ra, địa phương đã quy hoạch phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm thực hiện theo đúng chủ trương "mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường", cũng có quốc phòng - an ninh; đồng thời quy hoạch bổ sung, phát huy hiệu quả các công trình kinh tế -

xã hội, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Trong xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng thể trận QPTD. Lực lượng thường trực duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tu dưỡng, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy, cán bộ chủ trì. Lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,19% dân số. Chất lượng lực lượng dự bị động viên được nâng lên theo hướng "chất lượng, hiệu quả", đủ 100% đầu mối tổ chức các đơn vị dự bị động viên. Hàng năm, huyện giao đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao...

Đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết thêm: Chính sách hậu phương quân đội được chú trọng. 10 năm qua, gần 20.000 đồng tượng trên địa bàn huyện đã được giải quyết chế độ, chính sách theo các quyết định 47, 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư 28, 202 của Bộ Quốc phòng với tổng số tiền 81 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban CHQS huyện đã hoàn chỉnh thủ tục để nghị giám định thương tật cho 121 đối tượng; xét đề nghị và cấp 4.117 huân chương, huy chương các loại còn tồn sót sau chiến tranh... Quá trình xét duyệt bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót, khiếu nại.

THIÊN AN

► Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa

Chiều ngày 12/12, Ban CHQS huyện Vũ Thư tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng thương binh hạng 3/4 - cụ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy Trần Văn Thoại, thôn Thượng Hộ Trung, xã Hồng Lý (Vũ Thư). Ngôi nhà có tổng diện tích xây dựng 80m² có đủ công trình phụ trợ khép kín. Tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ 80 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vũ Thư ủng hộ 40 ngày công, họ hàng, bà con trong thôn ủng hộ một phần kinh phí, còn lại do gia đình đầu tư. Sau 4 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành đưa vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện tại thờ cúng 3 liệt sĩ. Những năm qua, bà và con gái sống trong căn nhà đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Sáng ngày 12/12, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình tổ chức khánh thành và trao nhà tình nghĩa đồng đội cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngòi, xã Diệp Nông (Hưng Hà).

Bà Ngòi là vợ liệt sĩ Ngô Gia Bảo, cán bộ Công an tỉnh Thái Bình chi viện cho an ninh miền Nam, hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Gia đình bà Ngòi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện tại thờ cúng 3 liệt sĩ. Những năm qua, bà và con gái sống trong căn nhà đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.



Đại diện Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình trao quà cho vợ liệt sĩ Ngô Gia Bảo.

Để nâng cấp, sửa chữa căn nhà, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình đã phối hợp Bộ Công an định 60 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội Bộ Công an. Sau hơn 7 tháng thi công, đến nay căn nhà đã khang trang, kiên cố và được đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí sửa chữa, nâng cấp 80 triệu đồng.

Nhân dịp này, đại diện Công an tỉnh, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình, Công an thành phố Thái Bình, huyện Hưng Hà và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng quà, động viên gia đình vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình đã phối hợp xây mới, sửa chữa, nâng cấp 14 nhà nghĩa tình đồng đội cho các hộ gia đình, gia đình đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

QUYNH LƯU - VĂN LANG

► ĐÔNG HƯNG Thu nhận 172 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 12/12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Đông Hưng phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội HMTN đợt 4, năm 2019.



Đoàn viên thanh niên và người dân huyện Đông Hưng tham gia hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp "Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại", ngày hội HMTN đã thu hút hơn 200 tình nguyện viên chủ thập đó, các cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên; các ban, ngành, đoàn thể và người dân 14 xã của huyện Đông Hưng đăng ký tham gia HMTN. Kết quả, Ban tổ chức thu được 172 đơn vị máu. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hội Chủ thập đó huyện Đông Hưng đã huy động được 764 đơn vị máu, vượt 14,4% so với chỉ tiêu được giao.

Những đơn vị máu thu nhận được đã góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

THU HOÀI

MTTQ XÃ ĐÔNG TRÀ Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Những năm qua, MTTQ xã Đông Trà (Tiền Hải) thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các loại hình tập hợp, vận động nhân dân hướng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Gia đình ông Nguyễn Văn Long, thôn Phụ Thành hiện có 5 sào đất chuyên đổi từ cây lúa kém hiệu quả sang trồng 300 cây thanh long ruột đỏ, hơn 2.000 gốc đinh lăng và nuôi cá truyen thống. Năm nay là năm thứ 9 gia đình ông trồng giống thanh long này và cho hiệu quả kinh tế cao, mỗi vụ thu lãi từ 8 - 9 triệu đồng/sào. Ông Long cho biết: Tôi trồng thanh long chủ yếu dùng phân vi sinh ủ với trấu để bón cho cây nhằm tạo ra nông sản sạch. Nhờ áp dụng kỹ thuật sản xuất nông sản an toàn nên nhiều năm nay thanh long của gia đình luôn có đầu ra ổn định, được nhiều thương lái hỏi mua, đời sống của gia đình nhờ vậy cũng ổn định hơn.

Ông Ngô Duy Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Phụ Thành cho



Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Long cho hiệu quả kinh tế cao.

biết: Gia đình ông Long chỉ là một trong số nhiều điển hình làm kinh tế giỏi của thôn Phụ Thành. Để nâng cao đời sống cho nhân dân, Ban công tác mặt trận thôn cũng chỉ hội các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên đầy mạnh phát triển kinh tế, tận dụng những khu đất xen kẽ giữa khu dân cư để trồng thanh long, chuối... để có thêm nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, Ban công

tác mặt trận thôn còn vận động người dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây trồng bằng các loại phân bón hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Theo ông Trần Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Trà: Không chỉ ở thôn Phụ Thành, nhiều hộ dân trong xã Đông Trà cũng tích cực phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQ

xã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động 100% hộ gia đình đầu nối và sử dụng nước sạch; thành lập 4 tổ tự quản về vệ sinh môi trường tại các thôn, gắn trách nhiệm của các đoàn thể bảo đảm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường liên thôn, liên xã. Ngày 24 hàng tháng, các tổ chức đoàn thể tổ chức cho hội viên tổng vệ sinh các tuyến đường thôn với tổng chiều dài gần 3km.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", MTTQ xã hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn lồng ghép nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Người dân không chỉ tham gia bảo vệ môi trường mà còn tích cực hiến đất, tự nguyện tháo dỡ các công trình dân sinh để có quỹ đất xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới. Thời gian qua, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động hàng trăm hộ gia đình hiến hơn 13,5ha đất thổ cư để làm đường giao thông; huy động trên 10.000 ngày công lao động để chỉnh trang đường ruộng, đào đắp thủy lợi nội đồng góp phần đưa xã Đông Trà về đích nông thôn mới năm 2014.

Cùng với đó, cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" thu hút đông đảo nhân dân địa phương, con em xa quê quyên góp, ủng hộ 260 triệu

đồng xây dựng quỹ "Vì người nghèo". Từ nguồn quỹ này, đã có 3 hộ gia đình được hỗ trợ xây mới công trình vệ sinh, 5 hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế; 550 lượt hộ nghèo, học sinh nghèo được hỗ trợ một phần kinh phí học tập góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 3,32%.

Phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu" được các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo và nhân dân tích cực tham gia. Nhân dịp Đại lễ Phật đản, lễ Giáng sinh, MTTQ xã cùng với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xã tổ chức đến thăm hỏi các vị chức sắc, tăng quà các gia đình có đạo gặp khó khăn, qua đó động viên các vị chức sắc, tín đồ, đồng bào có đạo tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều cơ sở tôn giáo hoạt động hiệu quả được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Ông Trần Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Trà cho biết thêm: Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tối đa hiệu quả, công năng các công trình nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TIẾN ĐẠT

Với mục tiêu thay đổi căn bản môn Thể dục, không còn là môn học phụ, nhiều trường THPT đã và đang nỗ lực đưa giáo dục thể chất trong nhà trường trở nên hứng thú, hấp dẫn, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, góp phần cho phong trào thể dục thể thao (TDTT) trong toàn ngành ngày càng phát triển.

Thầy giáo Trần Duy Sử, Hiệu trưởng Trường THPT Phụ Dục cho biết: Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã xây dựng được nhà đa năng và sân thể thao khá rộng trong khuôn viên trường. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy các phong trào TDTT trong trường phát triển. Hiện nhà trường đã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên nhiều câu lạc bộ TDTT như cầu lông, bóng chuyền, đá cầu, bóng rổ, bóng đá, nhảy

Phong trào thể dục thể thao trong trường THPT

hiện đại... thu hút nhiều học sinh trong trường tham gia. Các câu lạc bộ thường xuyên luyện tập vào các ngày trong tuần sau giờ học buổi chiều; vào các ngày nghỉ thu hút học sinh luyện tập cả buổi sáng và buổi chiều. Hàng năm, vào các dịp kỷ niệm và những ngày lễ lớn của đất nước, nhà trường đều tổ chức các giải thi đấu, giao lưu giữa các câu lạc bộ trong trường, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các chi đoàn thanh niên, các lớp học. Em Phan Khánh Linh, học sinh khối 12, Trường THPT Phụ Dục chia sẻ: Ngay từ khi vào lớp 10, em đã thấy phong trào TDTT của nhà trường phát triển rất phong phú và đa dạng, vì vậy, với niềm đam mê và yêu thích môn cầu lông, em đã đăng ký vào câu lạc bộ cầu lông. Sau hơn 2 năm



Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn thi kéo co.

hoạt động, em và các bạn đã đạt được nhiều thành tích trong các lần giao lưu giữa các câu lạc bộ.

Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao được nhà trường đầu tư theo hướng kiên cố, phù hợp đại, những năm qua, Trường

THPT Lê Quý Đôn đã đẩy mạnh phong trào luyện tập TDTT, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thầy giáo Vũ Trọng Lâm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để phong trào TDTT trong trường phát triển, những năm qua, nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất được đào tạo, nâng cao kiến thức, từ đó từng bước đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, công trình thể thao, dụng cụ tập luyện thi đấu thể thao được nhà trường đầu tư theo hướng kiên cố, phù hợp. Hoạt động giao lưu TDTT giữa

các khối, lớp được duy trì thường xuyên, không những rèn luyện sức khỏe mà còn giúp học sinh giải trí, thư giãn sau những giờ học mệt mỏi căng thẳng. Không chỉ thu hút học sinh mà phong trào TDTT cũng được cán bộ, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn tích cực tham gia, hưởng ứng. Trong các dịp nghỉ lễ, cán bộ, giáo viên nhà trường đã giao lưu thi đấu các môn thể thao với cán bộ, giáo viên Trường THPT Thủy giáo Vũ Trọng Lâm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để phong trào TDTT trong trường phát triển, những năm qua, nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất được đào tạo, nâng cao kiến thức, từ đó từng bước đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, công trình thể thao, dụng cụ tập luyện thi đấu thể thao được nhà trường đầu tư theo hướng kiên cố, phù hợp. Hoạt động giao lưu TDTT giữa

lực cho học sinh, đồng thời giúp các em tập trung thời gian cho các hoạt động lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Hàng năm, bên cạnh việc thực hiện nghiêm chỉnh chương trình môn giáo dục thể chất đúng, đủ 2 tiết/tuần, ngành Giáo dục cũng chỉ đạo, tổ chức thể hiện tài năng của các cấp học, thu hút đông đảo học sinh tham gia, trở thành ngày hội thể thao vui khỏe, bổ ích đối với học sinh... Nhiều nhà trường đã xây dựng được nhà đa năng hiện đại, vừa là nơi luyện tập, vừa là nơi giao lưu, thi đấu các môn thể thao, góp phần giúp học sinh thêm yêu thích môn giáo dục thể chất hơn.

Thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Đây là dịp để học sinh thể hiện tài năng của mình, cũng là sân chơi để thắt chặt tình đoàn kết, học hỏi lẫn nhau trong toàn ngành, từ đó thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

ĐẶNG ANH